

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên

Thực hiện Công văn số 1036/CAT-PV01(PC02) ngày 09/3/2023 của Công an tỉnh về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; Sở Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đặc điểm tình hình

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, theo Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; thanh niên; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng.

2. Kết quả thực hiện

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, Sở Nội vụ đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đề công chức, viên chức, người lao động thấy được trách nhiệm của mình đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, coi trọng công tác quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách này để thực hiện và vận dụng vào công tác, vì vậy đã phát huy việc kiểm soát, ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật một cách có hiệu quả.

Bên cạnh đó, tại các cuộc họp giao ban định kỳ, Lãnh đạo Sở đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để công chức, viên chức, người lao động thấy được trách nhiệm của mình đối với công tác phòng, chống tội phạm, coi trọng công tác quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh,... Qua đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách này để thực hiện và vận dụng vào công tác.

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được chú trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với thực tiễn, gắn với nhiệm vụ công tác của Sở. Việc tuyên truyền, giáo dục về ANTT cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan được lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, công đoàn, hội nghị trực báo, hội nghị cơ quan, từ đó đã nâng cao được nhận thức và phát huy tốt trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Việc chấp hành, thực hiện chỉ đạo của cấp trên được Sở Nội vụ nghiêm túc thực hiện; công tác bảo vệ cơ quan và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy đã ban hành được tổ chức khá chặt chẽ, hợp lý. Trong các ngày lễ lớn, ngày tết, tăng cường phân công công chức, viên chức, người lao động trực bảo vệ, với phương châm “mỗi công chức, viên chức, người lao động là một nhân viên bảo vệ”, vì vậy, chưa xảy ra vụ mất mát nào về tài sản;... qua đó ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động luôn luôn được đề cao. Tổ chức sinh hoạt lực lượng tự vệ của cơ quan Sở, đánh giá quân số, chất lượng hoạt động, cấp quân trang cho toàn lực lượng tự vệ của Sở Nội vụ theo quy định.

Sở Nội vụ thường xuyên phối hợp và có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cùng với việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ quan.

Thực hiện tốt công tác phối hợp và triển khai có hiệu quả việc đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan nên thời gian qua công chức, viên chức và người lao động luôn thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm và đạo đức theo đúng chuẩn mực quy định; quán triệt và thực hiện tốt những việc công chức, viên chức không được làm; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan và các quy định khác của pháp luật; nội bộ luôn đoàn kết tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, không có công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật, không có trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện, can thiệp và xử lý.

Sở Nội vụ cũng đã kiện toàn Lực lượng tự vệ của Sở; tổ chức phân công cụ thể số lượng công chức, viên chức theo dõi, quản lý, phân loại, thống kê tài liệu có độ mật và bảo quản theo đúng quy định của Bộ Công an.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng công chức, viên chức, các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, nhằm bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Sở, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nắm vững nội dung cơ bản của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về giáo dục quốc phòng và an ninh và tình hình hiện nay.

Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đã góp phần tích cực làm chuyên biến về nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức hiểu đúng, nhận thức đầy đủ những vấn đề cơ bản về quốc phòng - an ninh, xây dựng niềm tin, nâng cao trách nhiệm và ý chí, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là biện pháp quan trọng để chúng ta phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên trong thời gian tới, Sở Nội vụ tập trung thực hiện các công việc sau:

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm ANTT; phòng chống tội phạm trên địa bàn.

- Không để xảy ra các hoạt động khiêu khích đông người; đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản, để lộ bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Không có công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật; tiếp tục củng cố và xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Trên đây là kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Nội vụ báo cáo./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự);
- Giám đốc, các PGĐ Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Tạ Công Dũng